

จุฬาสร้างมืออาชีพคอมพิวเตอร์โครงการ 'ไอทีจีเนียส'

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องจุฬาฯ เมย โครงการ IT Genius สามารถสร้างบุคลากรทางคอมพิวเตอร์ในระดับมืออาชีพได้ เตรียมแผนสร้างความสำเร็จ ตัวโครงการต่อกลุ่มผู้ปกครองมากขึ้น เพื่อให้ทันถึงผลประโยชน์ที่เด็กจะได้รับหลังจบหลักสูตร ขณะเดียวกัน รองรับสถานการณ์ยุคไอเอ็มเอฟด้วยเงื่อนไขให้ผ่อนชำระค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนได้ 3 งวด

ศ.ดร.ติเรก ลาวัญย์ศิริ กรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการอบรมสู่ความเป็นเลิศทางด้านไอที (IT Genius) ว่า ขณะนี้มีนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการเข้ามาแล้วกว่า 500 คน ซึ่งยังไม่เต็มตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ถึง 1,000 คน

ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งเชื่อว่าเป็นเพราะกลุ่มผู้ปกครองจำนวนมาก ที่ยังไม่

เข้าใจถึงรายละเอียดของหลักสูตรการเรียนการสอน แม้ว่าก่อนหน้านี้ทางศูนย์ได้จัดสัมมนาเปิดตัวโครงการดังกล่าวไปแล้วครั้งหนึ่งก็ตาม แต่ยังไม่ได้ลงลึกไปในรายละเอียดมากนัก โดยเฉพาะในเรื่องหลักสูตรและลักษณะการเรียนการสอน เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการที่จะทำความเข้าใจระหว่างผู้ปกครองกับนักเรียนที่มีอยู่ทั่วไป

สำหรับโครงการอบรมไอทีจีเนียส นั้นจะมีความแตกต่างไปจากหลักสูตรของทางสถาบันคอมพิวเตอร์อย่างสิ้นเชิง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเรียนการสอน เป้าหมายของหลักสูตรที่วางไว้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากกว่า กล่าวคือ ทางศูนย์จะทำการทดสอบเด็กนักเรียนก่อนเข้าอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมให้ตรงกลุ่ม และมีการประเมินทุกครั้งที่จบหลักสูตร

อย่างไรก็ดี เพื่อความเข้าใจร่วมกันมากขึ้น ในวันที่ 19 ก.ย.41 นี้ ทางศูนย์จะทำการสัมมนาเกี่ยวกับตัวโครงการอีกครั้งหนึ่ง โดยจะเน้นเนื้อหาที่ลงลึกไปในตัวหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นลักษณะการเรียนการสอน เป้าหมายของหลักสูตรในแต่ละระดับ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ปกครองและเด็ก สามารถตัดสินใจได้เร็วขึ้น เชื่อว่าในวันสัมมนาดังกล่าว จะมีนักเรียนสมัครเพิ่มเข้ามาตามเป้าหมายที่วางไว้แน่นอน

นายติเรก กล่าวต่อไปถึงรายละเอียดของหลักสูตรว่า ได้แบ่งหลักสูตรออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับ Explorers รับเด็กประถมศึกษาปีที่ 4-6 (อายุ 7-11 ปี), ระดับ Cybernauts รับเด็กมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (อายุ 12-15 ปี) และระดับ Professional รับเด็กมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (อายุ 16-18 ปี) โดยทุกระดับมีระยะเวลาอบรม

280 ชม. จะเรียนเฉพาะวันหยุด หรือตอนเย็นสัปดาห์ละ 3 ชม. เป็นเวลา 2 ปี มีกิจกรรมพิเศษช่วงปิดภาคเรียน ครั้งละ 5 วัน จำนวน 2 ครั้ง ต่อปี

สำหรับในส่วนของภาพรวมหลักสูตรนั้น มีเป้าหมายเพื่อเน้นการพัฒนาทักษะสู่ระดับการเป็นผู้สร้าง (creator) มากกว่าที่จะเป็นเพียงผู้ใช้ (User) โดยเริ่มจากการปูพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ด้วยการเรียนตามแนวคิด Play & Learn สนุกไปพร้อมการใช้คอมพิวเตอร์. พัฒนาความรู้ในด้านระบบการทำงาน ของคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรียนรู้ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในการใช้งานจริงเพื่อเสริมในบท เรียนภาคปฏิบัติ และมุ่งสร้างทักษะทางคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

พร้อมกันนี้ เนื้อหาวิชายังครอบคลุม

ที่ผู้เรียนครบหลักสูตรพัฒนาเป็นระดับมืออาชีพได้ ซึ่งมองว่า ในปัจจุบันทุกวงการอาชีพต้องการผู้ที่มีความสามารถ และรอบรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์แทบทั้งสิ้น ทางศูนย์จึงได้นำมาเป็นแนวคิดในการเปิดโครงการอบรม IT Genius ที่จะพัฒนาเยาวชนไทย ให้มีความพร้อมสำหรับโลกในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำหรับลักษณะการเรียนการสอน จะแบ่งนักเรียนออกเป็นห้องห้องละ 40 คน มีอาจารย์ 1 คน และผู้ช่วยอาจารย์ 3 คน ซึ่งจะใช้บุคลากรหลักจากอาจารย์จุฬาฯ โดยผู้เรียน 1 คนต่อคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ส่วนในเรื่องค่าใช้จ่ายคิดเป็นเงินสด 35,400 บาท ต่อหลักสูตร 1 ปี และสามารถผ่อนชำระเป็นรายเดือน 3.6 และ 12 เดือนได้ โดยผ่อนชำระเดือนละ 11,800 บาท 5,900 บาท และ 2,950 บาท ตามลำดับ